

ย่อเนรยการพัฒนากุงสง

การเสวนาเล่าสู่กันฟัง การสร้างพลังและการริเริ่มงานพัฒนา

ผู้ร่วมเสวนา ได้แก่

- 1) นายอโณทัย ธรรมกุล นายอำเภอทุ่งสง
- 2) พ.ต.อ.สมเกียรติ เนือทอง รองผู้บังคับการตำรวจ
ตระเวนชายแดน ภาค 4
- 3) นายทรงชัย วงษ์วีชรดำรง นายกเทศบาลเมืองทุ่งสง



สาระสำคัญจากการเสวนาสรุปได้ดังนี้

นายอำเภอเมืองทุ่งสง ให้ข้อมูลว่า ทุ่งสงตั้งเป็นอำเภอเมื่อปี 2440 เป็นชุมทางรถไฟ ศูนย์กลางการคมนาคมมาจนถึงแต่สมัยรัชกาลที่ 5 และถือได้ว่าเป็นสะดือของภาคใต้ ที่ผ่านมานั้น การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างเฉพาะหน้า การพัฒนาเป็นไปตามความสนใจของผู้ว่าฯ และนายอำเภอแต่ละท่าน โดยไม่มีแผนงานที่ต่อเนื่อง ส่วนการแก้ปัญหาอย่างบูรณาการเริ่มจากปัญหาน้ำท่วม ซึ่งสาเหตุหนึ่งมากจากการก่อสร้างสิ่งต่างๆ กีดขวางทางไหลของน้ำ สำหรับสิ่งสำคัญอื่นต้องเร่งดำเนินการคือ การจัดการขยะ การจราจร และการจัดทำผังเมือง สำหรับการพัฒนา ต้องพิจารณาอย่างรอบด้านว่าทุ่งสงควรเติบโตในทิศทางใด ปัจจุบัน ท่านผู้ว่าฯ ได้หารือในการให้ทุ่งสงเป็นจังหวัดส่วนหน้า เป็นศูนย์กลางการบริการต่างๆ เช่น ศูนย์กำจัดขยะรวม การสร้างสถานีขนส่ง การสร้างศูนย์ขนถ่ายและกระจายสินค้า เป็นต้น สิ่งทีอำเภอทุ่งสงกำลังทำนี้ จะเป็นต้นแบบของการบูรณาการโดยไม่มีขอบเขตพื้นที่ โดยเฉพาะการแก้ปัญหาในพื้นที่คาบเกี่ยว ดังนั้น จึงขอชื่นชมในความตั้งใจของทุกคนที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 4 กล่าวถึงบทบาทการหนุนเสริมงานพัฒนาอำเภอทุ่งสงในส่วนที่หน่วยงานอื่นๆ ไม่ดำเนินการ เช่น การดำเนินกิจกรรมด้านสังคม และให้ข้อคิดเห็นว่าการพัฒนาควรเริ่มต้นที่บุคคล และสร้างจิตสำนึกในการแก้ไขปัญหาาร่วมกัน สิ่งสำคัญคือให้ความสำคัญและเปิดให้ชุมชนมีส่วนร่วม ข้อเสนอสำหรับการผลักดันพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ให้เกิดความสำเร็จได้นั้น ต้องขับเคลื่อนผ่านโครงการขนาดเล็กหรือกิจกรรมที่อยู่ภายใต้โครงการนั้นๆ

นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ยืนยันว่า การพัฒนาทุ่งสงไม่ได้มองเฉพาะเทศบาล แต่มองภาพรวมอย่างเป็นระบบ การแก้ปัญหาน้ำท่วมต้องบูรณาการทั้งในเชิงระบบและเชิงพื้นที่ ผลทำให้สามารถประสานขอสนับสนุนงบประมาณจากอำเภอ และหน่วยงานอื่นๆ ได้ เกิดการประสานความร่วมมือมากขึ้น และมีการจัดทำโครงการและจัดสรรงบประมาณร่วมกัน ส่วนการแก้ไขปัญหาด้านการจราจร ได้มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ ที่กำหนดขึ้น ซึ่งนอกจากจะบรรเทาปัญหาในเขตเมืองแล้ว ยังจะประโยชน์ต่อชุมชนโดยรอบด้วย